

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ช่อง 9</p>	<p>ประชุมบอร์ด สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เรียกประชุมบอร์ด สปสช.ครั้งแรก ภายหลัง ครม.มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด สปสช. 7 คน ประกอบด้วย 1.ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพ 2.นพ.จรัส ตถคุณวุฒิพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3.นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย 4.นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก 5.นางชুমศรี พจนปรีชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง 6.นายสมใจ โตศุภวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ 7.ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จะขับเคลื่อนการทำงานด้านระบบหลักประกันสุขภาพต่อไปในอนาคต และกรณีที่มีการท้วงติงเรื่องสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจากแพทยสภาและกลุ่มสภาวิชาชีพมากกว่ากลุ่มอื่น ขอย้ำว่า ไม่ว่าจะกลุ่มไหน ล้วนอยากทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ จากนั้นจะต้องเดินหน้าในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ซึ่งเรื่องที่เป็นข้อกังวล เช่น กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องการใช้งบของกองทุนไม่ตรงตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ได้ส่งเรื่องขอให้ทบทวนการตีความแล้ว ส่วนความชัดเจนบอร์ด สปสช. กำลังหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ คตร. คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการของ สปสช. ซึ่งเดิมมี 12 ชุด จะพิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมาว่าจะคงคณะกรรมการชุดใดไว้ จะใช้เวลา 1 เดือน โดยที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขระบบทะเบียนราษฎรไม่ให้ซ้ำซ้อนข้อมูลกับระบบสวัสดิการอื่น และในการประชุมบอร์ดฯ ครั้งหน้า จะตั้งกรรมการสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.</p> <p>ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สดง.ส่งหนังสือถึงสปสช. ระบุว่า งบสนับสนุนกิจการภาครัฐขององค์การเภสัชกรรม ที่ปีที่ผ่านมา สปสช.นำส่วนหนึ่งประมาณ 5 ล้านบาท ไปช่วยเหลือผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขนั้น ไม่สามารถใช้ได้ เพราะถือว่ามีรากฐานมาจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>ขณะที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดทำระเบียบเยียวยารับผู้บริการทางการแพทย์ โดยตั้งงบฯ ปี 2560 จำนวน 6 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>ผู้ป่วยชม รพ.สวรรค์ประชารักษ์</p> <p>-เสนอข่าว มีจดหมายจากประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งมาถึงปลัด สธ. ชื่นชมการบริการของรพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ และ รพ.สต.ศูนย์วัดไทร ที่รักษาอาการโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>ความตกลงหุ้นส่วน TPP</p> <p>-เสนอข่าว ดร.จักรกฤษณ์ ศุภพจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นหนึ่งในประเด็นการขยายความคุ้มครองข้อมูลฯ "DATA Exclusivity" ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนกับอย. มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปีตามชนิดสินค้า ซึ่งเรื่องของชีวิตภูมิชอบเขตกว้างไปถึงเซรัม-วัคซีน กลุ่มสารก่อภูมิแพ้ที่ใช้ในการรักษาหรือป้องกันโรค กลุ่มเซรัม (serum) กลุ่มที่สกัดหรือแยกได้จากเลือดหรือพลาสมา ซึ่งนอกจากบริษัทฯสามัญจะไม่สามารถจดทะเบียนและวางจำหน่ายได้ ยังก่อให้เกิดปัญหาการผูกขาดยา ทำให้ราคาสินค้ากลุ่มยาปรับสูงขึ้น กระทบผู้ป่วย ผู้พัฒนาและวิจัย รวมถึงรัฐบาลที่ต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>ที่น่าสนใจคือ TPP กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถออกประกาศบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร (CL) ได้แต่ไม่ยอมรับว่า การประกาศใช้ CL ผลิตยาที่ติดสิทธิบัตรจะไม่ถูกนับลงทุนฟ้องรัฐบาล ซึ่งในทางปฏิบัติ แม้จะประกาศใช้ CL แต่สินค้าที่มีสิทธิบัตรอาจจะเข้ามาวางตลาดไม่ได้ เพราะติดปัญหาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลฯ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก</p> <p>ไทยโพสต์ แนวหน้า</p> <p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>มติชน new)108</p> <p>ผู้จัดการ 360 องศา</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ทุกจังหวัดอีสาน พร้อมเฝ้าระวังไวรัสชิก้า หลังตรวจพบผู้ป่วย 1 คนที่อุดรธานี หลังเพิ่งเดินทางกลับมาจากการทำงานในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กักตัวไว้เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรีนแกลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิก้าเป็นรายแรก เป็นชายวัย 34 ปี จากเมืองกันเซียง มณฑลเจียงซี ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากเวเนซุเอลา วันที่ 28 ม.ค. โดยแวะผ่านฮ่องกงและนครเสิ่นเจิ้น ขณะนี้ ถูกกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลและอาการดีขึ้นตามลำดับ ทางกรีนแกลงคาดว่าไวรัสชิก้าจะไม่แพร่ระบาดในประเทศ เนื่องจากอากาศหนาวเย็น ด้านฮ่องกง กำลังตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางของชายชาวจีนที่ติดเชื้อไวรัสชิก้า พร้อมเพิ่มการตรวจคัดกรองที่สนามบิน ตลอดจนเพิ่มการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านชายแดน</p> <p>-องค์การอนามัยโลกประกาศเตือนว่า เชื้อไวรัสชิก้าอาจมีส่วนนำไปสู่ภาวะระบบประสาทหลายเส้นอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำลายระบบประสาท และมีผลให้ร่างกายอ่อนแอหรือเป็นอัมพาต หลังทางการโคลอมเบียระบุว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้า 3 ราย เสียชีวิตจากอาการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา</p> <p>นอกจากนี้ รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสหพันธรัฐแห่งเซาเปาโล ในบราซิล พบว่า ทารก 1 ใน 3 ที่เกิดจากมารดาติดเชื้อไวรัสชิก้า มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น โดยผลการศึกษาทารก 29 คน ที่เกิดมามีขนาดศีรษะเล็กผิดปกติและพัฒนาการทางสมองไม่สมบูรณ์ 10 คน มีความผิดปกติด้านการมองเห็น และ 4 ใน 5 ของมารดาที่ติดเชื้อไวรัส ไม่แสดงอาการในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันสุขภาพแห่งชาติโคลอมเบีย รายงานพบผู้เสียชีวิต 3 ราย ที่ติดเชื้อไวรัสชิก้าและมีการพัฒนาไปสู่โรคกิลแลง-บาร์เร หรือภูมิคุ้มกันทำลายระบบประสาทและสร้างความเสียหายแก่เซลล์ประสาทก่อนเสียชีวิต ด้านคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ จะเดินทางไปเครือรัฐเปอร์โตริโกในสัปดาห์นี้ เพื่อศึกษาว่า ไข้ชิก้าที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนป่วยเป็นโรคกิลแลง-บาร์เรเพิ่มขึ้นในเปอร์โตริโกหรือไม่</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>วัคซีนไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอสรุปว่า หลังจากเม็กซิโกเป็นประเทศแรกในโลก ที่ประกาศใช้ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกหรือ "เดงวาเซีย" 'Dengvaxia' อย่างเป็นทางการ โดยมีหลายประเทศที่ให้ความสนใจรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน</p> <p>ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนไข้เลือดออกยังไม่มีมาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและพิจารณาของอย. อาจต้องใช้ระยะเวลาสั้นกว่าวัคซีนตัวอื่น เพราะมีความซับซ้อนหลายด้าน หากจะนำวัคซีนตัวนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทยจริง ต้องเร่งตัดสินใจให้ได้ว่าวัคซีนตัวนี้จะมีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีประโยชน์ก็ต้องมีการจัดทำงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ระยะแรกเริ่มไม่ควรนำวัคซีนมาใช้ในวงกว้างทันที ควรใช้ในวงจำกัดบางพื้นที่ก่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของวัคซีน ส่วนภาคเอกชนการใช้วัคซีนไข้เลือดออก สามารถพิจารณาได้ตามกำลังที่ทำได้</p> <p>ทั้งนี้สามารถนำวัคซีนไข้เลือดออกที่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียน อย. ของแต่ละประเทศทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก ฟิลิปปินส์และ แอฟริกันัน มาใช้ได้ แต่ต้องใช้ตามคำแนะนำของ อย. คือใช้ในกลุ่มอายุ 9 - 45 ปี ฉีด 3 เข็ม และควรศึกษาให้เข้าใจว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพแค่ไหน ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง โดยไทยอาจจะเริ่มจำหน่ายและนำเข้ามาใช้ในภาคเอกชนก่อน ส่วนการใช้ในระดับประเทศ คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นเริ่มต้น ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการยา และคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ของ สปสช. จะพิจารณาว่าวัคซีนมีความคุ้มค่าหรือไม่</p> <p>สำหรับการวิจัย "วัคซีนไข้เลือดออก" ในประเทศไทยนั้น เริ่มทำมาก่อนประเทศอื่น ๆ หลายสิบปีแล้ว ดังนั้นจึงควรส่งเสริมนักวิจัยไทย เช่น ในมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยวิจัยอื่น ๆ ให้มาร่วมกันพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกให้สำเร็จ ซึ่งปัจจุบันมีการประชุมและติดตามความคืบหน้าโครงการเป็นระยะ แต่ความสำเร็จด้านการพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลาพอสมควร</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว อาจารย์นินนาท อินทฤทธิ์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร แนะนำวิธีป้องกันไข้หวัด ด้วยการต้มน้ำอุ่น นมอุ่น หรือน้ำขิง ใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด กลั้วปากและลำคอด้วยน้ำเกลือเล็กน้อยบ่อย ๆ ทานสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง อาทิ มะขามป้อม สมุนไพรไทย ผลสีเขียวย่ออ่อน รสฝาด หากมีอาการของหวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีน้ำมูกใสๆ ให้ทานสมุนไพรสดร้อน เช่น พริกไทย ขิงสด กระเทียม เป็นต้น หากไอและมีเสมหะร่วมด้วย ให้นำมะนาวหรือมะแว้ง มาทำให้ชุ่มคอ หรือนำหอมแดงมาทุบพอประมาณ ใส่ในถ้วยมาวางไว้ใกล้ๆ เวลานอน จะทำให้หายใจสะดวกมากขึ้น
มติชน	<p>ฟ้าทะลายโจร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี ออย. ส่งจดหมายถึงผู้ประกอบการที่ซื้อขึ้นทะเบียนยา เพื่อขอความคิดเห็นในการติดฉลากและเอกสารกำกับคำเตือนการใช้ยาฟ้าทะลายโจร เนื่องจากมีรายงานว่าก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง ว่า เป็นการรวบรวมความคิดเห็นในขั้นตอนปกติ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลติดฉลากและออกเอกสารกำกับยา ทั้งนี้ ยาทุกชนิดมีอาการข้างเคียง แต่หากใช้ตรงตามอาการของโรคก็มีประโยชน์มาก</p> <p>ด้าน ญญ.ภกการรอง ขวัญข้าว เกสัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงกรณีที่ยอ.ระบุว่า ฟ้าทะลายโจรอาจทำให้เกิด Anaphylactic shock ว่า ส่วนตัวยังสนับสนุนให้ใช้สมุนไพรรักษาโรค แต่ถ้ากังวลมาก ควรอดฟ้าทะลายโจรออกจากยาสามัญประจำบ้าน และให้โรงพยาบาล เกสัชกร หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้สั่งจ่ายให้ผู้ป่วยเท่านั้น นอกจากนี้ ควรวางระบบเฝ้าระวังและติดตามการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในระยะ 10 ปี เพื่อติดตามผลว่ามีอันตรายหรือทำให้เกิดภาวะ Anaphylactic shock ได้มากน้อยเพียงใด</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คมชัดลึก new)108	<p>เด็ก 3 ขวบหลงป่าอาการวิกฤติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา จงไพบุลย์พัฒนาะ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เผยอาการน้องดีเจที่หลงป่านาน 6 วัน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ ต้องเฝ้าสังเกตใกล้ชิด เนื่องจากอาเจียน ถ่ายเป็นเลือด มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ต้องอยู่โรงพยาบาลอีก 1-2 อาทิตย์ และจะต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีขอรับบริจาคเลือดในโซเชียลนั้น ทางรพ.ไม่ได้ขาดเลือดกรุปเอ แต่อยากเชิญชวนให้มาบริจาคโลหิตเพื่อเก็บไว้ กรณีของน้องดีเจ เมื่ออาการดีขึ้น จะมีทีมแพทย์เข้ามาดูแลทางด้านจิตใจต่อ ซึ่งได้มีการเตรียมในส่วนของจิตแพทย์เด็กไว้แล้ว</p>
มติชน	<p>เดือนอ่านหนังสือแนวรุนแรงเสี่ยงพฤติกรรมล่อเลียนแบบ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการลอกเลียนแบบฆาตกรรมจากหนังสือต่างๆ ว่า การอ่านหนังสือนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง หากเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติก่อความรุนแรง คนที่อยู่ในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงมานาน จะมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก ทำให้ได้เห็นวิธีการก่ออาชญากรรม และกระตุ้นเกิดการลอกเลียนแบบได้ ส่วนจะมากหรือน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคน โดยเฉพาะเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้กระทำการบางอย่างโดยไม่ได้คาดการณ์ผล เพียงแค่ต้องการลอกเลียนแบบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง หากยังรู้ตัวจะต้องหาทางออกเพื่อบำบัดพฤติกรรมของตัวเอง คนรอบข้างต้องช่วยเหลือ ถ้ายังรู้สึกหาทางออกไม่ได้ ต้องมาพบแพทย์เพื่อช่วยเรื่องการปรับพฤติกรรม</p>
มติชน,บ้านเมือง,คม ชัด ลึก,กรุงเทพธุรกิจ	<p>โครงการหน่วยแพทย์อาสาครั้งที่ 4</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แลงข่าวการเปิดตัว "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 4 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา" ออกหน่วยแพทย์ 21 คลินิกเฉพาะทาง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรอคิวผ่าตัดในพื้นที่นครราชสีมาและใกล้เคียง โดยทีมผ่าตัดจะดำเนินการล่วงหน้าและติดตามการรักษา รวมทั้งมีคลินิกกฎหมายให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ตั้งเป้าประชาชนมารับบริการไม่น้อยกว่า 8,448 ราย เปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา</p>
ข่าวสด	<p>คร.เตือนเครื่องทำน้ำอุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจเงินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 - 31 ม.ค.59 พบผู้ป่วย 27 ราย เสียชีวิต 7 ราย วันที่ 1-5 ก.พ. มีรายงานพบผู้หมดสติจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังการอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเป็นพิเศษ สังเกตอาการขณะอาบน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มิโรคประจำตัว หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโทร.สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
มติชน	<p>30 บาทไม่ครอบคลุมศัลยกรรมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เผยภายหลังเปิดมหรหรรรม "คอนเสิร์ต สวยใส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มั่นใจ สบส." ว่า การผ่าตัดเสริมความงามทั้งหมดไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดังนั้นหากหลังทำให้เกิดการอักเสบ ติดเชื้อ ไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาจากกองทุนได้ เนื่องจากการผ่าตัดเสริมความงามไม่ใช่การเจ็บป่วย และไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ซึ่งผู้ที่ทำต้องรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาเอง</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า วิธีสังเกตสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ได้มาตรฐาน จะต้องปรากฏหลักฐาน 5 ประการ ดังนี้ 1.มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต 13 หลัก 2.มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาลที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข 3.มีป้ายชื่อ สกุล รูปถ่ายของแพทย์ที่ตรวจรักษา พร้อมใบอนุญาตติดหน้าห้องตรวจ โดยรูปตรงกับตัวจริงที่ให้บริการขณะนั้น 4.มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีนั้นๆ และ 5.ต้องแสดงอัตราค่ารักษา ประชาชนสามารถสอบถามราคาได้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>คลินิกเสริมหน้าอกเถื่อน จ.ขอนแก่น</p> <p>-เสนอข่าวสาว น.ส.เอ นามสมมุติ อายุ 24 ปี มีการซื้อหมอตี เลือดคั่งที่หน้าอกด้านขวา หลังไปผ่าตัดเสริมหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่ง นพ.ธานินทร์ หอมปลื้ม แพทย์ประจำรพ.ขอนแก่น ได้ทำการรักษาจนปลอดภัย เมื่อตรวจสอบคลินิกดังกล่าวพบว่าแพทย์ที่ทำการผ่าตัดไม่ใช่ศัลยแพทย์ และพนักงานที่ให้บริการไม่ได้จบด้านการแพทย์ หรือผู้ช่วยพยาบาล</p>
ผู้จัดการ 360 องศา	<p>พบถ่านนาฬิกาในจมูกเด็ก</p> <p>-เสนอว่า จากข่าวแม่พาเด็กไปหาหมอที่รพ.เพชรเกษม 2 เนื่องจากมีเลือดไหลออกจากจมูกตลอดเวลา แต่แพทย์กลับไม่พบอาการผิดปกติ เมื่อพาไปรพ.เด็กพบว่า มีก้อนถ่านนาฬิกาในจมูก ซึ่งแม่เด็กวิจารณ์ว่า แพทย์ไม่มีจรรยาบรรณ ขณะที่ผู้โพสต์แสดงความเห็นในโลกออนไลน์ในอีกมุม ว่า ผู้ปกครองควรโทษตัวเอง เพราะปล่อยให้เด็กเล่นสิ่งของอันตรายตามลำพัง</p>
ไทยโพสต์	<p>แพทย์เตือนสักคิ้ว 3 มิติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลพงษ์ ชยางศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า ภาควิชาโสต ศอ นาสิก รพ.รามธิบดี กล่าวว่า การสักคิ้ว 3 มิติ ถือเป็นกรรมวิธีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์รูปร่างหน้าและทรงคิ้วให้เหมาะกับคนนั้นๆ เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะแก้ไขค่อนข้างลำบาก ซึ่งกระแสการทำคิ้ว 3 มิติเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีคลินิกให้บริการสักคิ้วจำนวนมาก จึงอยากเตือนให้ผู้สนใจจะทำคิ้ว 3 มิติ ควรตั้งสติและศึกษาข้อมูลให้ดี และควรไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ</p>
แนวหน้า	<p>ตั้งศูนย์โรคลมชัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคลมชักเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ผู้ป่วยโรคลมชักเสียชีวิตก่อนวัยมากกว่าคนทั่วไป 2-6 เท่า โดยในปี 2557 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า โรคลมชักเป็นหนึ่งในโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทอย่างรุนแรงบอบที่สุด สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคลมชัก เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก วิจัยถ่ายทอดวิชาการ สร้างเครือข่าย เป็นศูนย์รับ-ส่งต่อระดับตติยภูมิ เป็นแหล่งอ้างอิงและนำเสนอนโยบายด้านโรคลมชักของประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม</p>
ไทยโพสต์	<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>-เสนอข่าว บั๊-สุกฤษฎี วิเศษแก้ว ร่วมรณรงค์และให้กำลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง พร้อมเยี่ยมชมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในเดือนแห่งการรณรงค์ มะเร็งโลกปี 2016 โดยมี นพ.วีรวัฒน์ อัมสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมห้องแล็บตรวจวิเคราะห์เลือด ที่มีความทันสมัย ห้องซีที ซิมูเลเตอร์ และห้องวางแผนการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง</p>
บางกอกทูเดย์	<p>"กรมวิทย์" ศึกษายุทธศาสตร์ยับยั้งมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการศึกษาวิจัยไปทุเรียนเทศ พบว่า สารสกัดด้วยน้ำของใบแห้งแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ และไม่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติ เตรียมต่อยอดศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค</p>
ผู้จัดการรายวัน 360	<p>อย.เยี่ยมชมร้านเซเว่นฯ</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. เยี่ยมชมร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธารา สแควร์ ต้นแบบร้านค้าปลีกประหยัดพลังงานแห่งแรกของเมืองไทยที่ผ่านการรับรองอาคารในระดับสูงสุด จากสถาบันอาคารเขียวไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>To Be Number One Idol</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานแถลงข่าว การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 ณ ลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้าพิวเจอร์พาร์ครังสิต</p>
สยามรัฐ	<p>เมนูสุขภาพลดโรค เพิ่มสุขวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์แม่วัยรุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น วันวาเลนไทน์ปีนี้ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ได้ทำ "เมนูสุขภาพ" หรือ 5 มาตรการสำคัญเพื่อลดโรค เพิ่มความสุขให้วัยรุ่นไทย ซึ่งกลไกใช้เมนูสุขภาพจะขึ้นกับปัญหาแต่ละจังหวัด โดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีทีม Teen manager ครอบคลุมอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ปรุงเมนูสุขภาพทั้ง 5 ตามวัตถุประสงค์หรือสภาพปัญหาวัยรุ่นแต่ละจังหวัด</p>
บ้านเมือง	<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการงานเอดส์และวัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผอ.ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรคจังหวัด (กอวจ./ PCM) และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตาม ประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่มประชากรหลักปีที่ 1 รอบ NFM ประจำปี พ.ศ.2558 จัดโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค ณ ห้องแกรนด์ ซี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ.59 เวลา 08.30 น.</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ว่า ไทยควรเป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/การแพทย์ เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา ฯลฯ เพื่อให้เกิดการลงทุนร่วมกัน โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนของอาคารสถานที่, อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี การกำหนดยุทธศาสตร์ และการทำสินค้าและบริการแตกต่างจากคู่แข่งชั้นทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มระดับและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/การแพทย์ในประเทศไทย</p> <p>ขณะที่นักธุรกิจไทยควรเน้นขายคุณภาพ และพัฒนารูปแบบที่โดดเด่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สำคัญควรเน้นเรื่องของการตลาดคุณภาพ มีข้อมูลสื่อสารที่ชัดเจน และโปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ รูปถ่าย วิดีโอ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการ ต้องสามารถได้รับข้อมูลเรื่องต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ถูกต้อง และควรมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่สนุกสนานในระหว่างการพักอาศัยที่ประเทศไทย</p>
ข่าวสด	<p>โรคตาแห้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคตาแห้งเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ 1.การใช้สายตามากเกินไป อาทิ อ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานเกินไป หรือโดนฝุ่นลมเป็นเวลานาน 2.อายุมากขึ้น มีอาการตาแห้งเป็นปกติ เนื่องจากต่อมสร้างน้ำตาจะสร้างน้อยลง 3.การเกิดโรคที่เปลือกตา ต่อมเปลือกตาผิดปกติ หากใช้สายตามากเกินไปควรหยุดพักสายตาเป็นช่วงๆ ทุก 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จะช่วยให้ตาไม่แห้งจนเกินไป ผู้สูงอายุอาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเมื่อมีอาการแสบระคายเคือง แต่หากไม่ได้ใช้สายตามากหรือสูงอายุ ต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่น</p>
ข่าวสด คอลัมน์ ชอกแซก 108	<p>ประปาดื่มได้</p> <p>-เสนอภาพข่าว นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายภัทรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าฯ สระแก้ว และ นายจรัญ จักรवालชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกันประกาศรับรองพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรุณประเทศ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้</p>